

Kiên Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số: 70 /KH-BCĐ

## KẾ HOẠCH

### Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng với từng cấp độ dịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐQG ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng với từng cấp độ dịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

## I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

### 1. Trên thế giới:

Dịch Covid-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là SARS-CoV-2 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Các trường hợp mắc Covid-19 lần đầu tiên được ghi nhận ngày 29/12/2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc). Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận trên 142 triệu ca mắc và trên 03 triệu ca tử vong tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ (tỷ lệ tử vong 2,19%). Đại dịch đã làm cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Trải qua hơn một năm ứng phó với đại dịch, nhiều biện pháp quyết liệt như giãn cách xã hội, phong tỏa đã được triển khai trên khắp thế giới; chương trình tiêm chủng vắc xin đã bắt đầu từ cuối năm 2020 và hiện đã có hơn 700 triệu liều được tiêm tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới của vi rút và tiếp tục tác động sâu rộng tới sức khỏe và đời sống của cộng đồng quốc tế, tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Khu vực Đông Nam Á đã có hơn 3,2 triệu trường hợp mắc, tử vong hơn 62 nghìn người; tỷ lệ tử vong 2,10%. Trong đó, Indonesia có số mắc cao nhất (hơn 1,55 triệu), kế đến là Philippines (hơn 828 nghìn) và Malaysia (hơn 355



ngành). Campuchia là quốc gia có chung đường biên giới trên bộ và trên biển với tỉnh ta, từ ngày 20/02/2021, ngày được đánh dấu là sự kiện cộng đồng của Campuchia, đến nay đã có hơn 6.000 ca mắc mới tại 20/25 tỉnh, thành phố.

## 2. Trong nước:

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đến nay chia làm 03 giai đoạn, trong đó **giai đoạn 1 có 2 đợt: Đợt dịch từ ngày 22/01/2020 đến ngày 05/3/2020** có 16 ca mắc (08 ca nhập cảnh và 08 ca trong cộng đồng), các ca mắc chủ yếu là người trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Giai đoạn này ghi nhận ổ dịch cộng đồng tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng cộng 06 bệnh nhân. **Đợt dịch từ ngày 06/3/2020 đến ngày 22/7/2020** có 399 ca mắc, trong đó có 301 ca nhập cảnh và 98 ca trong cộng đồng. **Giai đoạn 2 từ ngày 23/7/2020 đến ngày 24/01/2021** với 388 ca mắc (35 ca tử vong) chủ yếu tại Đà Nẵng và 14 tỉnh, thành phố khác và hầu hết các ca mắc đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. **Giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 25/01/2021 đến nay** với các ca bệnh được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương và 12 tỉnh, thành phố khác.

Tính đến nay, cả nước ghi nhận tích lũy 2.785 trường hợp mắc, trong đó có 1.570 trường hợp lây nhiễm trong nước (56,37%). Trong số các trường hợp mắc được ghi nhận, đã có 2.475 trường hợp được điều trị khỏi (88,9%) và 35 trường hợp tử vong (1,25%). Cả nước đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 70 nghìn người.

## 3. Trong tỉnh:

Từ khi dịch Covid-19 khởi phát đến cuối năm 2020, tỉnh Kiên Giang chỉ có 01 ca bệnh xác định duy nhất là một chuyên gia người Philippines nhập cảnh Phú Quốc được cách ly ngay. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương đã hết sức khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng ứng phó với dịch, đã bố trí khu cách ly tập trung của tỉnh, các khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố; rà soát trang thiết bị, phương tiện chống dịch; mua sắm bổ sung máy móc, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm,... Đặc biệt đã sớm trang bị 03 máy xét nghiệm PCR được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép khẳng định Covid-19.

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở Campuchia, người Việt Nam làm ăn, sinh sống bên nước bạn có nhu cầu trở về quê hương để lánh dịch và tìm việc làm, chỉ từ ngày 20/02/2021 đến ngày 18/4/2021 đã có 1.337 công dân Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, được tổ chức cách ly y tế tập trung, tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đã phát hiện **37 trường hợp dương tính** với SARS-CoV-2.

## 4. Nhận định, dự báo:

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, Tổ chức y tế thế giới nhận định dịch Covid-19 ít nhất còn kéo dài trong 02 năm tới, sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân ở nhiều quốc gia. Bên



cạnh đó, tình hình dịch bệnh tại Campuchia vẫn chưa được kiểm soát, dự báo trong thời gian tới công dân Việt Nam đang lao động, sinh sống ở các nước trong khu vực nhất là ở Campuchia sẽ tiếp tục trở về địa phương qua biên giới Việt Nam - Campuchia với số lượng lớn, ngoài hoạt động nhập cảnh qua cửa khẩu thì khả năng sẽ có nhiều trường hợp công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở và qua các phương tiện vận chuyển trên biên. Mặc dù trong thời gian qua tỉnh ta đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên giai đoạn trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi cấp uỷ, chính quyền các cấp, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình, mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tập trung quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương cũng phải quan tâm thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới.

## II. MỤC TIÊU

Chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện sớm, cách ly triệt để, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, điều trị tích cực, hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

## III. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH

1. Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh.
2. Cấp độ 2: Có trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.
3. Cấp độ 3: Dịch lây lan đến 100 trường hợp mắc trong cộng đồng hoặc có từ 02 huyện, thành phố trở lên có trường hợp lây nhiễm thứ phát.
4. Cấp độ 4: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 đến 1.000 trường hợp mắc và trên 1.000 trường hợp mắc.

## IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Hiện nay Việt Nam đang ở cấp độ 4 (theo phân loại của Ban Chỉ đạo Quốc gia: Dịch lây lan trên 1.000 trường hợp mắc trong nước), tỉnh Kiên Giang đang ở cấp độ 2, cần tập trung quyết liệt ngăn chặn, chủ động truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, điều trị hiệu quả, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ứng phó, xử lý triệt để các tình huống dịch ở cấp độ cao hơn; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để tập trung thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội.

1. **Cấp độ 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập, chưa có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng:**



Mục tiêu: Khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh để cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch và điều trị có hiệu quả, không để dịch lây lan ra cộng đồng, hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong; duy trì và tăng cường triển khai các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Trong đó cần tập trung triển khai mạnh mẽ các biện pháp sau:

### **1.1. Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng, chống dịch Covid-19:**

- Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

- Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

### **1.2. Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ và trên biển:**

- Tiếp tục tổ chức kiểm soát khu vực biên giới gồm 02 tuyến: (1) Tuyến vành đai biên giới: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng bổ sung của Công an, Quân sự và các lực lượng khác chốt chặn và tuần tra, kiểm soát tuyến vành đai biên giới trên bộ và trên biển, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. (2) Tuyến sau vành đai biên giới: UBND các huyện, thành phố là cơ quan đầu mối chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ và các lực lượng khác tại địa phương, phối hợp với lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh thực hiện tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt tuyến này không để lọt các đối tượng vượt biên giới trái phép và buôn lậu.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì tiếp nhận người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh tại các cửa khẩu; phải đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt, phối hợp các lực lượng tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định.

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm soát nghiêm việc vận chuyển hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại tại tuyến biên giới để ngăn chặn kịp thời các hoạt động tăng giá, găm hàng,... tạo ra kháng hiếm hàng hóa khi dịch bệnh xảy ra.

- Các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Kiểm ngư quản lý nghiêm ngặt vùng biển, đảo để phòng, chống xuất

KIỂM GIAM

nhập cảnh trái phép.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường các lực lượng nghiệp vụ hoạt động tại khu vực biên giới để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nắm chắc hoạt động tạm trú, tạm vắng; tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tích cực vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về các trường hợp người từ nước ngoài, người từ các vùng có dịch trong nước hoặc người lạ mặt mới đến địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ, đưa đi cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19.

- Sở Y tế phải đảm bảo cung ứng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tuyến biên giới. Chỉ đạo xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ cho cán bộ y tế, chiến sỹ quân đội, công an và các lực lượng khác làm nhiệm vụ ở cửa khẩu và các chốt kiểm soát biên giới.

### **1.3. Tổ chức cách ly y tế chặt chẽ, xét nghiệm tầm soát Covid-19 và điều trị hiệu quả cho người bệnh:**

- Đảm bảo tất cả người nhập cảnh và những người có tiếp xúc gần với các đối tượng nhập cảnh này mà không được trang bị phương tiện phòng hộ đúng quy định phải được cách ly tập trung đủ thời gian, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 đúng quy định.

- Các cơ sở cách ly tập trung (bao gồm các khách sạn hoặc cơ sở lưu trú được chọn làm nơi cách ly tập trung) phải đảm bảo tuân thủ các quy định về cách ly y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp cố tình vi phạm nội quy, quy chế của khu cách ly để xử lý kịp thời, nghiêm minh.

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 phải đảm bảo các điều kiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, tuyệt đối không để lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế và người những người khác (bao gồm người bệnh ở khoa khác, người nuôi bệnh, khách thăm và nhân viên dịch vụ thuê ngoài,...). Tổ chức chăm sóc người bệnh, điều trị đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế, lấy mẫu xét nghiệm đúng quy cách, đúng thời điểm. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về xuất viện, chuyển viện lên tuyến trên.

- Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về cách ly tại nhà, đặc biệt lưu ý các trường hợp dương tính với Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh, cho xuất viện về cách ly tại nhà để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm dự phòng các tình huống tái dương tính sau khi đã điều trị khỏi.



- Sở Y tế phải đảm bảo cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc điều trị, sinh phẩm xét nghiệm, phương tiện phòng hộ,... cho các cơ sở y tế để điều trị tích cực cho người bệnh. Kích hoạt các đội phản ứng nhanh, tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế ở tuyến dưới thực hiện tốt việc cách ly, điều trị, chăm sóc tại chỗ. Hạn chế tối đa vận chuyển người bệnh lên tuyến trên, chỉ được chuyển những trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng điều trị.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường trao đổi thông tin với các tỉnh, thành phố trong cả nước để kịp thời truy vết các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh,... và thực hiện các biện pháp đảm bảo lưu thông hàng hoá giữa các tỉnh, thành.

#### **1.4. Tăng cường kiểm soát các bến xe, bến tàu, bến cảng:**

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Cảng Hàng không thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện khai báo y tế đối với 100% hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, vệ sinh tay trong suốt hành trình.

#### **1.5. Thiết lập bệnh viện dã chiến tại thành phố Hà Tiên:**

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Hà Tiên và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thiết lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 - 500 giường tại Trung tâm Văn hoá phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên.

#### **1.6. Thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở y tế, trường học, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, khu chung cư, hộ gia đình, nơi làm việc và ký túc xá của người lao động:**

- Các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện phải thường xuyên tự đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Các phòng khám đa khoa (công lập và ngoài công lập), trạm y tế xã, phường, thị trấn thường xuyên tự đánh giá theo Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Sở Y tế phải thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý.

- Các trường học phải thường xuyên tự đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (ban hành kèm theo Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (ban hành kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sở Giáo dục và Đào tạo phải thường xuyên



kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các trường học trên địa bàn quản lý.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng,... theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng”.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của các khu chung cư theo Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư”.

- UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại hộ gia đình, đặc biệt là các hộ có kinh doanh dịch vụ theo Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình”. Ngoài ra, UBND các xã, phường, thị trấn cần chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, Ban lãnh đạo các khu phố, ấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những người lạ mặt mới đến địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ đưa về cách ly y tế theo quy định.

### **1.7. Tăng cường công tác truyền thông, trấn an người dân:**

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bảo đảm đúng mức, kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch và khoa học về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch. Phối hợp kiểm soát các tin đồn, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, bịa đặt gây hoang mang trong cộng đồng.

### **1.8. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội:**

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, hàng hoá, nhất là các hàng

hoá có lợi thế và tiềm năng xuất khẩu để triển khai ngay khi các nước dỡ bỏ phong toả, mở cửa trở lại. Tiếp tục rà soát, bảo đảm nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu. Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, có các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhất là thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, bảo đảm đủ hàng hoá thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống; dần từng bước mở lại du lịch nội địa. Tiếp tục tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh.

### 1.9. Hợp tác quốc tế:

- Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nước bạn để nắm chắc tình hình dịch bệnh, trao đổi thông tin và quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, phối hợp điều tra, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới.

- Sở Ngoại vụ chủ động thông tin với quốc tế về tình hình dịch bệnh trong nước và các hoạt động quốc tế khác để không ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao của Việt Nam và các nước; giải quyết các thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia quốc tế đến hỗ trợ cho tỉnh; tăng cường thông tin về các hành khách nhập cảnh từ vùng đang có dịch để triển khai chặt chẽ công tác kiểm dịch y tế biên giới. Thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền cho người lao động Việt Nam tin tưởng ở lại không về nước, thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch của nước sở tại, nếu về nước phải qua con đường chính ngạch, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực tuyên truyền và vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực về tài chính, lương thực, thực phẩm,... nhằm giúp đỡ công dân Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

- Cục Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức hoạt động thông thương hàng hoá, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Trong điều kiện dịch bùng phát ở các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, để chủ động ngăn chặn từ xa, các sở, ban, ngành và các địa phương chuẩn bị các nguồn lực (con người, trang thiết bị y tế, vật tư phòng, chống dịch,...) theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, hỗ trợ các nước phòng, chống dịch Covid-19.

1.10. Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức họp hàng tuần và họp đột xuất khi có yêu cầu để kịp thời chỉ đạo triển khai các hoạt động đáp ứng diễn biến tình hình dịch, bệnh. Dự báo tình hình dịch để bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để phòng dịch bùng phát trên diện rộng.



1.11. Thường xuyên báo cáo về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan trung ương.

## **2. Cấp độ 3: Dịch lây lan đến 100 trường hợp mắc trong cộng đồng hoặc có từ 02 huyện, thành phố trở lên có trường hợp lây nhiễm thứ phát:**

Mục tiêu:

- Tại các địa phương có dịch: Tổ chức truy vết thần tốc, cách ly y tế, khoanh vùng, dập dịch một cách quyết liệt, triệt để; điều trị tích cực, hiệu quả; xử lý môi trường; thực hiện phong tỏa khu vực theo cụm dân cư không để lây lan sang khu vực khác.

- Các địa phương không có dịch: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 2 với mức độ khẩn trương, quyết liệt hơn; thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ phù hợp.

2.1. Tại các địa phương có dịch:

2.1.1. Huy động tất cả nguồn lực tham gia phòng, chống dịch.

- Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện huy động tất cả các nguồn lực (con người, trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế,...) để chống dịch. Tổ chức thường trực chống dịch 24/24 giờ.

- Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí lực lượng tăng cường cho các địa phương đang có dịch.

2.1.2. Khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả cho người bệnh.

- Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh xác định, những người đến/trở về từ các địa phương có dịch, triển khai xét nghiệm diện rộng để phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm mới, từ đó khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, xử lý môi trường và thực hiện các biện pháp dập dịch triệt để không để lây lan diện rộng.

- Các trường hợp dương tính với Covid-19 phải được đưa ngay vào Trung tâm Y tế để cách ly, điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Trường hợp bệnh diễn tiến nặng, phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được hỗ trợ; nếu vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ mới được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các trường hợp tiếp xúc gần có kết quả xét nghiệm Covid-19 không rõ ràng (lúc dương, lúc âm) thì phải xem như là ca F0, phải được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế.

- UBND huyện, thành phố phải có phương án mở rộng khu cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế với số giường bệnh cao hơn chỉ tiêu được giao, đồng thời



chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thiết lập bệnh viện dã chiến.

- Các trường hợp F1 phải được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố; F2 phải được cách ly tại nhà. Tất cả F1, F2 phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đúng quy định. Trong trường hợp số lượng cần cách ly tập trung quá đông vượt quá khả năng thu dung của các cơ sở cách ly tập trung của địa phương, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để điều tiết sang các địa bàn lân cận một cách hợp lý.

- Sở Y tế điều tiết trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang phục phòng hộ,... kịp thời hỗ trợ để dập dịch, điều trị hiệu quả cho người bệnh.

- Tùy tình hình thực tế, để ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh quyết định việc phong tỏa khu vực theo cụm dân cư như: Tổ dân phố, khu phố/ấp, phường/xã/thị trấn, huyện/thành phố. Thực hiện đầy đủ các quy định về phong tỏa như công tác truyền thông trước khi phong tỏa, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân trong vùng phong tỏa,... theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

## 2.2. Các địa phương chưa xảy ra dịch, bệnh:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đáp ứng với tình hình dịch bệnh ở cấp độ 2 với sự quyết tâm cao độ, không được lơ là, mất cảnh giác. Sẵn sàng huy động tối đa lực lượng cán bộ y tế trên địa bàn tham gia phòng, chống dịch. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống dịch cho cán bộ y tế khác (lực lượng không chuyên trách) để có thể cùng tham gia với đội ngũ cán bộ chuyên trách. Sẵn sàng hỗ trợ cán bộ y tế, tiếp ứng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện, trang phục phòng hộ cá nhân,... theo sự điều động và điều tiết của Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc Sở Y tế.

- Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, UBND các huyện, thành phố triển khai áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15, 16 và 19 của Chính phủ như hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu, tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu), hạn chế vận chuyển hành khách từ vùng có dịch đến các địa phương khác,...

2.3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm tỉnh tăng cường kiểm tra công tác triển khai phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố và cửa khẩu, tập trung các địa bàn đang xảy ra dịch bệnh để can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

2.4. Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức họp định kỳ 03 ngày một lần và họp đột xuất khi có yêu cầu để kịp thời chỉ đạo triển khai các hoạt động đáp ứng diễn biến tình hình dịch, bệnh. Dự báo tình hình dịch để bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để phòng dịch bùng phát trên diện rộng.



2.5. Thường xuyên báo cáo về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan trung ương.

### **3. Cấp độ 4: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng với trên 100 đến 1.000 trường hợp mắc và trên 1.000 trường hợp mắc:**

Mục tiêu: Tiếp tục phong tỏa các địa phương có dịch, áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, xét nghiệm diện rộng; kêu gọi sự hỗ trợ các nguồn lực từ trung ương và các tỉnh, thành không để lây lan sang các tỉnh, thành khác trong nước.

3.1. Ban Chỉ đạo tỉnh họp mỗi ngày 01 lần, thường trực chống dịch 24/24 giờ để chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động chống dịch trên địa bàn.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố dịch.

- Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, UBND tỉnh triển khai áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15, 16 và 19 của Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện phong tỏa khu vực theo cụm dân cư như: Tổ dân phố, khu phố/ấp, phường/xã/thị trấn, huyện/thành phố hoặc phong tỏa cả tỉnh.

- Huy động, vận động nguồn lực của toàn xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức mở rộng khả năng thu dung điều trị và cách ly người bệnh, sử dụng giường bệnh huy động khi có tình trạng khẩn cấp (theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp).

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo thiết lập bệnh viện dã chiến với quy mô và địa điểm phù hợp để thu dung, điều trị người bệnh Covid-19, giảm áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh ở các địa phương.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình dịch, bệnh lên các cơ quan trung ương; tiếp nhận sự trợ giúp từ các đội phản ứng nhanh của tuyến trên và các lực lượng hỗ trợ từ các tỉnh. Tiếp nhận viện trợ về thuốc, vật tư, thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ,... từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao xin chủ trương đóng cửa biên giới với Campuchia khi cần thiết.

### **3.2. Đảm bảo an ninh và cung cấp các dịch vụ thiết yếu:**

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng đảm bảo kiểm soát an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động bảo đảm cung ứng các dịch vụ thiết yếu xã hội như: Điện, điện thoại, internet, xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch, vệ sinh môi trường,...

- Các công sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chế độ làm việc qua môi trường mạng internet, hội họp, dạy học trực tuyến; khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ từ xa; cung cấp dịch vụ công trực tuyến;...

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà mạng điện thoại di động, mạng xã hội để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống. Đăng tải ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu có); khuyến cáo thực hiện 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khoảng cách - Khai báo y tế. Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

## V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bố trí từ nguồn ngân sách các cấp và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định.

## VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo phần IV trên đây. Ngoài ra, tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

### 1. Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh các phương án, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND tỉnh, Bộ Y tế.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra phương án huy động lực lượng y tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện,... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và điều trị cho người bệnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về nhu cầu mua sắm, dự trữ để phòng, chống dịch.

### 2. Công an tỉnh:

- Bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế, cung cấp thông tin về các trường hợp nhập cảnh với ngành y tế. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công

KIỂM GIẤY

tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, chú trọng công tác quản lý lưu trú để phát hiện sớm những người đã từng ở, đi qua vùng dịch. Phối hợp triển khai các biện pháp cưỡng chế cách ly y tế khi cần thiết.

- Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt khi dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng (cấp độ 4). Triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực có dịch bệnh.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tuyên truyền thông tin không chính xác về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

### **3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:**

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên bộ và trên biển.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ không qua lại biên giới với khu vực đang có dịch nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, ứng phó tình huống công dân Việt Nam từ các nước giáp biên giới trở về ở ạt để lánh dịch qua các tuyến đường bộ, đường thủy, đường biển dọc biên giới.

### **4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:**

- Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Làm đầu mối đảm bảo về cơ sở vật chất, hậu cần, phục vụ và tổ chức lực lượng chỉ huy điều hành, bố trí lực lượng tham gia phục vụ và duy trì hoạt động trong các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị phương án chi tiết tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có dịch Covid-19.

### **5. Sở Tài chính:**

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

### **6. Sở Công Thương:**

- Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của người dân trong các tình huống xảy ra dịch bệnh lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi ngành quản lý thực hiện việc điều tiết lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu cơ bản của Nhân dân



trong thời gian xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là các khu vực biển đảo, khu vực khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

### **7. Sở Giao thông vận tải:**

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh cho các hành khách trên các phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là đeo khẩu trang, vệ sinh tay và khai báo y tế điện tử. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hành khách theo đường bộ, đường thủy, đường biển và đường hàng không; đảm bảo lưu trữ thông tin tất cả hành khách để phục vụ truy vết, khoanh vùng, xử lý các ổ dịch.

### **8. Sở Văn hoá và Thể thao:**

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trong việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, các hoạt động tập trung đông người phù hợp với từng giai đoạn diễn biến dịch để chủ động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

### **9. Sở Du lịch:**

- Vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ thiết lập các khu cách ly tập trung có thu phí cho người nước ngoài, người Việt Nam tự nguyện chi trả chi phí cách ly y tế.

- Đảm bảo mọi khách du lịch phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của ngành y tế. Trong trường hợp dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, chỉ đạo các công ty du lịch huỷ các gói, tour du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh và không đón khách du lịch từ các vùng có dịch vào Kiên Giang.

### **10. Sở Giáo dục và Đào tạo:**

- Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tới học sinh, sinh viên trên địa bàn. Huy động lực lượng này tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi cần thiết.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học, thay thế các hình thức học tập khác như học qua internet, truyền hình,... theo diễn biến dịch bệnh.

### **11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

- Đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, nhất là trong các vùng dịch bị cô lập.

- Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, đặc biệt là động vật hoang dã nhập khẩu qua biên giới. Có giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng bị dịch bệnh nhất là các khu vực bị phong tỏa.

### **12. Sở Tài nguyên và Môi trường:**

Chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp kiểm soát, xử lý môi trường phòng, chống dịch, xử lý chất thải, nước thải tại các khu cách ly tập trung của tỉnh,

huyện/thành phố, bệnh viện dã chiến. Hướng dẫn cho các cơ sở mai táng xử lý thi hài người nhiễm Covid-19 tử vong.

### **13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:**

- Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình lao động làm việc tại các doanh nghiệp, lao động tại các địa phương trong nước có dịch, bệnh. Phối hợp với ngành Y tế theo dõi, cách ly đối với người lao động trở về từ vùng dịch.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chính sách từ trung ương về việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

### **14. Sở Nội vụ:**

Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong hoạt động có tập trung đông người đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

### **15. Ban Dân tộc tỉnh:**

Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trong đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm soát các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, tết cổ truyền của người dân tộc thiểu số... đảm bảo thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch.

### **16. Cục Hải quan, Cảng vụ Hàng hải:**

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu cảng biển, thực hiện tốt các biện pháp kiểm dịch và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu; thông báo các thông tin về hành khách và thuyền viên nhập cảnh với ngành Y tế.

### **17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**

- Chỉ đạo tập trung quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân khẩn trương thực hiện các biện pháp do Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND tỉnh đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phụ trách cho phù hợp với tình hình. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế... cho việc ngăn chặn, dự phòng, cách ly, điều trị; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Xây dựng phương án huy động nhân lực, vật lực để sẵn sàng cho tình huống dịch lây lan mạnh trong địa bàn quản lý.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người dân nhận thức rõ mức độ

nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo cho người dân không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng.

- Kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các phòng, ban và các địa phương quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong.

**18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:**

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm.

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong tình hình mới của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương để tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả. / Đề

**Nơi nhận:**

- Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, đoàn thể);
- Thành viên BCD tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX
- Lưu: VT, pthtran "HT".



**CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Lâm Minh Thành**